



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง ขอเป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งผู้อนุบาล

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๙๓/๒๕๖๑

ด้วย พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี (สาขาธัญบุรี) ผู้ร้องได้รับคำร้องจาก นายเสรี น้ำเงิน อยู่บ้านเลขที่ ๒๑๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขอให้ผู้ร้องยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นายสำราญ น้ำเงิน เป็นคนไร้ความสามารถและแต่งตั้งให้ นายเสรี น้ำเงิน เป็นผู้อนุบาล ผู้ร้องสอบข้อเท็จจริง ได้ความว่า นายสำราญ ปัจจุบันอายุ ๘๗ ปีเศษ มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น นายสำราญ ผู้ป่วย เป็นบุตรของ นายชัน น้ำเงิน กับนางลุ่ม สวัสดิ์ บิดาและมารดาของผู้ป่วยได้เสียชีวิตไปก่อนแล้ว นายสำราญอยู่กินฉันสามีภริยาและจดทะเบียนสมรสกับนางเฉลิมศรี น้ำเงิน เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ นายสำราญได้เข้ารับการตรวจร่างกาย แพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการเจ็บป่วย ด้วยโรคเส้นเลือดสมองตีบ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ แขนขาด้านขวาอ่อนแรง และสื่อสารไม่ได้ ปัจจุบันนายสำราญอยู่ในความดูแลของนายเสรี นายสำราญก่อนล้มป่วย มีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๕๔๖๑ เลขที่ดิน ๑๖๓๐ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ธัญบุรี) ที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๑๖๒๐๒ เลขที่ดิน ๒๗ ตำบลคูคตขวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขารังสิต บัญชีเลขที่ ๐๑-๐๕๐๓-๒๐-๐๐๐๓๔๕-๑ นายเสรีมีความประสงค์จะขายที่ดินและถอนเงินในบัญชีดังกล่าวเพื่อนำมาใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการดำรงชีพของผู้ป่วย แต่เนื่องจากนายสำราญไม่สามารถแสดงเจตนาทำนิติกรรมได้ เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถดำเนินการให้ได้ จึงต้อง มีคำสั่งศาลให้นายสำราญเป็นคนไร้ความสามารถก่อนจึงจะดำเนินการให้ได้ ผู้ร้องพิจารณาแล้ว เห็นว่า นายเสรีมีฐานะเป็นบุตรของนายสำราญ และเป็นผู้ดูแลมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับนายสำราญ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องมีผู้ดูแลโดยตลอด สมควรที่นายสำราญจะได้อยู่ในความอนุบาลของนายเสรี โดยนายเสรีไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถและ ไม่เป็นคนล้มละลายแต่อย่างใด ประกอบกับนางเฉลิมศรี ภริยาของผู้ป่วยยินยอมและไม่คัดค้านในการที่ นายเสรีร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายสำราญเป็นคนไร้ความสามารถ ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ขอศาลได้โปรด ใต้สวนและมีคำสั่งให้ นายสำราญ น้ำเงิน เป็นคนไร้ความสามารถ และแต่งตั้งให้ นายเสรี น้ำเงิน เป็นผู้อนุบาลต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงาน ประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายภิญโญ โมกขมรรคกุล)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี